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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖7 
วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. 2567 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting  
----------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. นายภาณมุาศ สุยบางดำ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเสาวภา อังสุภานิช กรรมการ 
3. ศาสตราจารยสายัณห    สดุด ี กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง) เกิดศิริ เจริญวิศาล กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ระวังวงศ กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ พุทธกาล กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท  ปญญาวุทโส กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยชาตรี หอมเขียว กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยภาณุ  พรอมพุทธางกูร กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยพรศิลป สีเผือก กรรมการ 
11. นางสาวลมุล เกยุรินทร กรรมการ 
12. นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยจุฬาลักษณ โรจนานุกูล เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  
1. รองศาสตราจารยสราวุธ   จริตงาม 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.07  น. 
   - เมื ่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามาครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  - มอบเลขานุการเรงจัดทำรางขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศกึษา
ระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. .... และควรจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    
   - ไมมี 
 
  

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
  ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที ่ ๖/๒๕๖7 เมื ่อวันจันทรที่ 2 กันยายน ๒๕๖7 ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom 
Meeting   

          มติที่ประชมุ  รับรองรายงานการประชุม ๖/๒๕๖7 เมื่อวันจันทรท่ี 2 กันยายน ๒๕๖7        

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ความเปนมา 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2567 ระเบียบ
วาระที่ 5.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ราย นายเฉลิมศกัดิ์ ศรีทัยแกว ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ทบทวนชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย 

 ๒. ทบทวนการเขียน CONCEPT PAPER โดยเพ่ิมรายละเอียดของขอมูลใหมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมทฤษฎีที่

เก่ียวของกับงานวิจัยมาอางอิง ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับควรปรับรวมกัน และเพ่ิมเอกสารอางอิงท่ีเปนขอมูล

ยอนหลังไมเกิน ๕ ป  

 ๓. ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง  

 มติท่ีประชมุ  ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

      ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ในการนี ้คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา ราย นายเฉลิมศักดิ์ ศรีทัยแกว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ทบทวนชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขต
ของงานวิจัย   
 ๒. ตรวจสอบการเขียนอางอิงใหถูกตองตาม APA 7th edition  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  

๓.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร   
 ความเปนมา 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2567 ระเบียบ
วาระที่ 5.๒  พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ราย นายเฉลิมศกัดิ์ ศรีทัยแกว ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี ้  
 ๑. ปรับแกตามขอเสนอแนะของวาระที่ ๕.๑  

 ๒. ทบทวนบทความของผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหสอดคลองกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธที่นักศึกษาทำ 

และเปนขอมูลยอนหลังไมเกิน ๕ ป 



 มติที่ประชมุ  ไมเห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา    

      ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนออนุมัติแตงตั ้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ราย นายเฉลิมศักดิ์ ศรีทัยแกว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ทบทวนชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขต
ของงานวิจัย 
 ๒. แบบฟอรม บศ. 2 ขอ ๓ กรรมการลำดับที่ 1 และ 4 ตัดคำวา “สาขาชำนาญการ” ออก เนื่องจาก 
ขอความซ้ำกัน และกรรมการลำดับที่ 3 และ ๕ ใหตัดออก เนื่องจากไมมีอาจารยท่ีปรึกษา (รวม) และผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผลงานทางวิชาการควรเขียนตามแบบ APA 7th edition 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศกึษา เสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพ่ือทราบ นั้น 
 ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ  
 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 



 

 

 

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖7 เมื่อวันจันทรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

ลำดับ เรื่อง/มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

๑. แจงผลการสอบประมวลความรู สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

คณะเกษตรศาสตร 

- Miss Lenti Valentina 

มติที่ประชุม  รับทราบ และใหเลขานุการแกไขแบบฟอรมแจงผล 

การสอบประมวลความรู     

คณะเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๒๑ 

ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

 

๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  

- นางสาวยลรดี สุขสวาง  

- นายเอกพล สุวรรณรัตน   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๖๒๐ 

ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 

 

๓. พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษา และเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

เลขานุการ เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย ครั้งท่ี 

๘/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๖๗  

 

 
 
 



 

 

๔.๒  แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ  
 ความเปนมา 
 ตามที่ นางสาวภิฬาภรณ อัญชะลี และนางสาวอลิศา เจริญทิตาธัญ นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาว ิชาการเป นผ ู ประกอบการด ิจ ิท ัล ได ขออน ุม ัต ิช ื ่ อเร ื ่ องและแต งต ั ้ งอาจารย ท ี ่ปร ึกษาว ิทยาน ิพนธ  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น  

      ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการดิจิทัล 
จำนวน ๒ ราย ดังนี ้
 ๑. นางสาวภิฬาภรณ อัญชะล ี
 ๒. นางสาวอลิศา เจริญทิตาธัญ    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวภิฬาภรณ อัญชะลี แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใส hyphen ( - ) ในขอความ  
     “COST-VOLUME-PROFIT” 
 ๒. นางสาวอลิศา เจริญทิตาธัญ แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหใส colon ( : ) ติดกับขอความ 
     “ACCOUNTING:” 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.๑  พิจารณาใหความเห็นชอบขอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ความเปนมา 
 ตามที ่ นางสาวยลรดี สุขสวาง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ไดขออนุมัติชื่อเรื่องและแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แจงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น  

      ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ในการนี ้คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเสนอสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ราย นางสาวยลรดี 
สุขสวาง     
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ๑. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษใหแกไขชื่อวิทยาศาสตร จาก “(Borasas flabellifer)”  

     เปน “(Borassus flabellifer L.)” 

 ๒. แบบฟอรม บศ. ๔ ขอ ๒ ตัดเครื่องหมายทัณตฆาต (   ) ออก โดยแกไขจาก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

     มหาบัณฑิต” เปน “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา  

 

 



 

 

๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา 256๗ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร       

      ความเปนมา 
 ตามที่ Miss Lenti Valentina นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ไดดำเนินการสอบวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอยแลว คณะเกษตรศาสตร จึงเสนอแบบฟอรมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการ
สำเร็จการศกึษา ดังนี ้
 ๑. แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ สำหรับนักศึกษาหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย  

  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๒. แบบตรวจสอบการสำเร็จการศกึษา การอนุมัติปริญญาและขอรับปริญญาสำหรับนักศึกษา   

 ๓. แบบแจงผลการตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (Clearance Form)  

 ๔. แบบสำรวจกอนสำเร็จการศกึษา (Exit Survey)    

      ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา 256๗ จำนวน ๑ ราย ดังนี้ 
 ๑. Miss Lenti Valentina รหัสนักศึกษา 463703400001 แผน ก แบบ ก 2   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 - แบบฟอรม GS 6 ขอยอยท่ี ๒ ตัวเลือกที่ ๒ แกไขจาก “it is arranged” เปน “it shall be arranged” 

และบรรทัดที่ ๔ นับจากลาง แกไขจาก “all the above” เปน “all of the above”  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบเลขาใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศกึษา 

และนำเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
  - 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๑ น.  
 นางสาวปญชนันท  เลาหสกุล         ผูจดรายงานการประชุม  
 ผูชวยศาสตราจารยจุฬาลักษณ  โรจนานุกูล  ผูตรวจรายงานการประชุม 


